



ฉบับที่ 411 วันที่ 12 กรกฎาคม 2534

เชิญชาวรามฯ พังข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอยู่ในระบบราชการหรือไม่

รามาฯ แห่งเชิญ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "แนวทางการบริหาร - มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ" ในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกอนาคตของรามาฯ แห่ง

ตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ทบวงมหาวิทยาลัยโดยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย จึงมีหนังสือเชิญอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษา ไปประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันว่า จะออกจากระบบราชการโดยสามารถดำเนินการได้อย่างมีอิสระแต่อยู่ในกำกับของรัฐบาล หรือ จะยังคงอยู่ในระบบราชการแบบเดิม แต่แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กฎหรือระเบียบต่าง ๆ ให้สามารถบริหารงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม เรื่อง "แนวทางการบริหาร - มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สารนิเทศจุฬาฯ

รองศาสตราจารย์มานะ พรหมนงโชติ คณะศึกษาศาสตร์ และผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีชี้แจงว่า จากการประชุมดังกล่าวทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัย เรังสรรค์การพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมของตนเองในการพัฒนาวิทยาลัยไปสู่สถานะที่ไม่เป็นส่วนราชการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2534

"สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสินใจว่า จะยังคงอยู่ในระบบราชการ หรือ ออกนอกระบบราชการ การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต จะต้องให้ประชากรมรามคำแหงได้มีข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทั้งสองระบบอย่างถูกต้องก่อน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆ มาชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่ประชากรของรามคำแหง โดยมอบให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการบรรยายครั้งนี้"

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ น้อยแสงศรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เปิดเผยความลับเห็นว่า ฝ่ายวิชาการจะจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ" โดย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2534 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

"การบรรยายครั้งนี้ ชาวรามคำแหงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานทั้งในระบบราชการและนอกระบบราชการ รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะได้ซักถามปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง จึงขอเชิญชาวรามคำแหงทุกท่านร่วมฟังและซักถามปัญหาจากการบรรยายครั้งนี้"

รองศาสตราจารย์มานะ พรหมนงโชติ ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี กล่าวเสริมในคอนห้ายว่า ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทั้งคณาจารย์ ช่างราชการ และเจ้าหน้าที่มารับฟังสิ่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาและแจ้งผลการตัดสินใจแก่ทบวงฯ ต่อไป